

เวียดนามเจ็ท รับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

สานฝันอาชีพทางการบิน



เวียดนามเจ็ท เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ตอบรับความสำเร็จของสายการบินที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ค้นหานางฟ้าคนใหม่ที่มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการบนเครื่องบินด้วยความเป็นมิตร สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้โดยสาร

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมที่ประเทศเวียดนามและต่างประเทศ อีกทั้ง จะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอันเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงโอกาสในการได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และสวัสดิการอื่นๆภายในองค์กร

คุณสมบัติ

- อายุ: ระหว่าง 20 – 30 ปี
- ส่วนสูง: 170 – 180 เซนติเมตร สำหรับเพศชาย และ 160 – 175 เซนติเมตร สำหรับเพศหญิง (* 158 เซนติเมตรสำหรับเพศหญิงที่มีประสบการณ์เคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาก่อน)
- ระดับการศึกษา: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป
- ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ: คะแนนผลสอบ TOEIC มากกว่า 400 คะแนนขึ้นไป (หรือไปประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง)
- บุคลิกภาพ: มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถปรับตัวในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและรักในการงานบริการลูกค้า

สำหรับผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ farecruitment@vietjetair.com และยังสามารถส่งเรซูเม่ไปยังสำนักงานของสายการบินเวียดนามเจ็ท หรือนำเรซูเม่มาในวันสอบสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์งานจะมีขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 8.30 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล พลาซ่า ถนน Thanh Nien 1 เขต Ba Dinh กรุงเทพมหานคร และวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมเวียดนามเจ็ท อาคารซีที พลาซ่า ชั้น 9 เลขที่60A ถนน Truong Son เขต Tan Binh ณ กรุงโฮจิมินห์

สำหรับผู้สมัครจากจังหวัดทางภาคเหนือของเวียดนาม จะหมดเขตการรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558 และสำหรับผู้สมัครจากจังหวัดทางภาคใต้ จะหมดเขตการรับสมัครในวันที่ 28 กันยายน 2558

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ <http://goo.gl/u9ivFG>

เกี่ยวกับเวียดนาม

เวียดนาม เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ดำเนินธุรกิจภายใต้คอนเซ็ปต์ สายการบินยุคใหม่ ปัจจุบันเวียดนามมีเครื่องบินแอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 26 ลำ ให้บริการทั้งหมด 165 เที่ยวบินต่อวัน ปัจจุบันสายการบินเวียดนามเปิดให้บริการ 33 เส้นทางบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีนและเมียนมาร์ ด้วยจำนวนผู้โดยสารสูงถึง 12.5 ล้านคน จากการให้บริการในระยะเวลาเพียง 3 ปี

ทั้งนี้ เวียดนามพร้อมที่จะเดินทางตามแผนการขยายเครือข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการเดินทางเซ็นต์สัญญาซื้อเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยกับผู้ผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกด้วย